

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh



Chi bộ Xã hội và Nhân văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

Những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Ông Phạm Xuân Biển, Phó Bí thư Đảng ủy Khối

các cơ quan tỉnh cho biết: Đảng bộ Khối có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 55 đảng bộ cơ sở và 22 chi bộ cơ sở với trên 6.000 đảng viên. Thời gian qua, 100% chi bộ không chỉ duy trì nếp sinh hoạt đúng, đủ định kỳ từ ngày 3 - 5 hàng tháng mà chất lượng sinh hoạt ngày càng nâng cao. Đa

số chi bộ có sự đổi mới về nội dung, chương trình tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Điều đó thể hiện từ việc chuẩn bị nội dung và cách điều hành của người đứng đầu cấp ủy. Bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị những nội dung trọng tâm cần triển khai, nhất là về thông tin tình

hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Trong điều hành thảo luận, người chủ trì luôn tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, bình đẳng, lắng nghe ý kiến tham gia đóng góp của các đảng viên, không định kiến với những đảng viên hay nói thẳng, nói thật. Do đó, trong sinh hoạt chi bộ đã khắc phục được tình trạng e ngại trong phát biểu của các đảng viên, các ý kiến phát biểu đều mang tính xây dựng, có chất lượng, tập trung vào nội dung cần bàn bạc, thảo luận để ra các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên tại chi bộ và kiểm tra, giám sát các chi bộ được quan tâm. Các chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác quản lý và phân công công tác cho từng đảng viên; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên cơ bản bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, sở

trường công tác và năng lực thực tế của từng đảng viên, đồng thời tạo điều kiện, động viên, hướng dẫn đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do chi bộ phân công. Cùng với đó, hầu hết chi bộ đã chủ động, quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề với các nội dung phù hợp, sát với tình hình thực tế, đưa ra thảo luận dân chủ trong chi bộ. Mỗi chuyên đề, các chi bộ đều phân công cho các đồng chí chi ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm chuẩn bị nội dung phát biểu thảo luận đi đến thống nhất và triển khai thực hiện.

Chi bộ có 73 đảng viên, 100% là sinh viên, là những người có tuổi đời và tuổi đảng đều trẻ nên việc nâng cao chất lượng sinh hoạt luôn được Chi bộ Sinh viên dài hạn, Trường Đại học Y Dược Thái Bình quan tâm thực hiện. Anh Trần Văn Đạt, Bí thư Chi bộ cho biết: Mặc dù đặc thù học tập của sinh viên y khoa có lịch học, lịch trực và lịch thi dày đặc nhưng Chi bộ luôn thông báo trước về thời gian sinh hoạt để các đảng viên chủ động sắp xếp thời gian. Do đó, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt 100%. Trước mỗi cuộc họp, Chi ủy đều tiến hành họp để thống nhất các nội dung sinh hoạt và phân công cho các đảng viên chuẩn bị ý kiến phát biểu, trong đó phải nêu lên được nhận thức, chính kiến bản thân để rút ra bài học kinh nghiệm, vận dụng vào thực tiễn. Với cách thức

Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hạnh, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế)



Hàng tháng, từ ngày 3 đến ngày 5, Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đều duy trì sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Chi ủy làm tốt công tác chuẩn bị để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm đảng viên cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại buổi sinh hoạt. Quá trình sinh hoạt chi bộ đã gắn việc đánh giá thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và trực tiếp đồng chí Bí thư Chi bộ đã gọi ý, định hướng những nội dung cần tập trung thảo luận, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Cùng với đó, Chi bộ còn thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề, nội dung gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị như chuyên đề về việc làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyên đề rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm...

Đảng viên Lê Thị Thu Uyên, Chi bộ Sinh viên dài hạn, Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 2017 trên giảng đường đại học và được tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ đã giúp tôi trưởng thành và hiểu hơn về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, công tác lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường và của Chi bộ. Từ đó, tôi được bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong sinh hoạt chi bộ, tôi không chỉ lắng nghe, nắm bắt các thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế mà còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về các nhiệm vụ trọng tâm Chi bộ đưa ra. Các nội dung tôi tham gia thảo luận đều sát thực với tình hình học tập của sinh viên và thực tế của nhà trường.

này, không khí các buổi sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề đều diễn ra sôi nổi, thẳng thắn với nhiều ý kiến, đề xuất có chất lượng, khắc phục được tình trạng tổ chức sinh hoạt chung chung, thiếu trọng tâm, không khí sinh hoạt trầm lắng, nặng nề phổ biến, quán triệt.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan và toàn thể đảng viên về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính thiết thực,

phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

THU THÚY

THUY LIÊN

Đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm



Kiểm đếm đất nông nghiệp tại xã Thụy Liên phục vụ dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái.

Là 1 trong 2 xã, thị trấn của huyện Thái Thụy có dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái đang triển khai trên địa bàn, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Thụy Liên đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao đất nông nghiệp phục vụ dự án.

Làm nghề nông nên quanh năm bà Nguyễn Thị Hương, thôn An Lệnh chỉ quen với công việc đồng áng. Việc phải bàn giao lại ruộng đất, thửa ruộng đã gắn bó mấy chục năm không khỏi khiến những người nông dân như bà cảm thấy có phần tiếc nuối. Bà Hương chia sẻ: Những người như tôi chỉ biết làm nghề nông, nay không còn đồng ruộng nữa nên cũng có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại mấy chục năm gắn bó với đồng ruộng mà thu nhập, cuộc sống chẳng khấm khá hơn là bao, con cháu vẫn phải rời quê hương đi làm xa nhà. Trong khi đó, trên chính những thửa ruộng, cánh đồng này, để xây dựng khu công nghiệp, nhà máy sản xuất thì sẽ tạo ra việc làm cho

nhiều lao động, nhất là con em địa phương không phải đi làm xa nữa. Vì thế, tôi đã đồng thuận nhận đến bù và bàn giao lại toàn bộ hơn 1.500m² đất nông nghiệp của gia đình cho nhà nước để làm khu công nghiệp.

Suy nghĩ của bà Hương cũng là suy nghĩ chung của những người dân xã Thụy Liên có diện tích đất nông nghiệp thu hồi để phục vụ dự án xây dựng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái. Họ đều mong muốn việc bàn giao lại đất nông nghiệp của gia đình mình để xây dựng khu công nghiệp sẽ mang lại cơ hội phát triển của quê hương. Ông Dương Văn Dinh, Trưởng thôn An Lệnh cho biết: Thực tế trên những cánh đồng thu hồi trong thôn và xã hiện nay chủ yếu là những lao động già lớn tuổi làm việc. Người dân canh tác nhỏ lẻ, trồng tự phát nên thu nhập cũng bấp bênh theo thị trường, phải bàn giao đất thì ai cũng tiếc. Song người dân địa phương được cơ bản nhận thức được lợi ích lâu dài từ việc xây dựng khu công nghiệp mang lại, từ đó đồng thuận cao với việc giải

phóng mặt bằng (GPMB) của nhà nước.

Dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái là dự án trọng điểm của tỉnh được thực hiện tại địa bàn xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền với quy mô gần 600ha. Trong đó, tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi để phục vụ dự án là 475ha với hơn 2.000 hộ dân liên quan đến diện tích đất thu hồi. Toàn bộ 9/9 thôn trong xã đều có diện tích đất nông nghiệp nằm trong dự án và có 7/9 thôn có bản đồ hiện thực thu hồi hết diện tích đất nông nghiệp của người dân để phục vụ dự án. Với việc phải GPMB diện tích đất nông nghiệp lớn, liên quan đến nhiều hộ dân trong xã, đồng thời phải GPMB trong thời gian ngắn đã đặt ra không ít khó khăn, thử thách đối với cấp ủy, chính quyền xã Thụy Liên. Ông Phạm Quang Đản, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, cấp ủy, chính quyền xã xác định phải phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức

năng của tỉnh, huyện để thực hiện GPMB. Đảng ủy xã ban hành nghị quyết, thành lập ban chỉ đạo GPMB; UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác phối hợp với các ban, ngành chức năng của huyện thực hiện công tác GPMB, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đồng thuận ủng hộ dự án. Ngoài ra, trong suốt quá trình triển khai GPMB, xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, huyện, sự ủng hộ, đồng thuận rất cao của các tầng lớp nhân dân nên đến nay công tác GPMB phục vụ dự án đã và đang được triển khai hiệu quả theo đúng kế hoạch đề ra. Xã đã hoàn thành GPMB giai đoạn 1 với tổng diện tích 78ha đất nông nghiệp của 500 hộ dân; tổ chức di chuyển gần 300 ngôi mộ, trong đó có 13 ngôi mộ tổ nằm trong phạm vi dự án quy tập về nghĩa trang kiểu mẫu các thôn. Trong GPMB giai đoạn 2, xã thu hồi gần 300ha đất nông nghiệp liên quan đến 1.319 hộ, đến nay đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường GPMB cho người dân. Cùng với đó, xã đang tích cực triển khai công tác GPMB giai đoạn 3 của dự án với gần 200ha đất nông nghiệp, liên quan đến gần 500 hộ dân, phần đất hoàn thành trước ngày 30/9/2021 theo đúng thời gian, kế hoạch tỉnh, huyện đã đề ra.

Nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền giúp đỡ ngày càng nhiều đã xây dựng được nhà mới. Từ nay, gia đình tôi sẽ không còn lo lắng khi mưa gió, yên tâm lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống. Tôi mong có thêm nhiều gia đình được hỗ trợ để cuộc sống bớt khó khăn hơn.

Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

TRẦN TUẤN

GIA ĐÌNH BÀ PHẠM THỊ

Ngoan, thôn Nam Huân Nam, xã Đình Phùng (Kiến Xương) là một trong những hộ được Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết. Trước kia, gia đình bà sống trong căn nhà đã xuống cấp, mỗi khi mùa mưa bão đến hai ông bà phải đi ở nhờ nhà người thân. Chồng bà Ngoan có tiền sử bệnh tâm thần, tuổi cao, mọi sinh hoạt hàng ngày đều trông vào số tiền trợ cấp hơn 1 triệu đồng nên gặp rất nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ xã đã đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí để gia đình bà Ngoan xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết rộng 44m² với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong đó, MTTQ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại là sự ủng hộ của người dân và các đoàn thể. Bà Ngoan chia sẻ: Tôi rất cảm ơn Ủy ban MTTQ các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi. Nhờ có sự hỗ trợ kinh phí của MTTQ tỉnh cùng các nhà hảo tâm mà vợ chồng tôi có được ngôi nhà khang trang, chắc chắn, giúp cuộc sống ổn định hơn.

Gia đình bà Đặng Thị Thân, thôn Tào Xá, xã Đông Cường (Đông Hưng) là hộ Công giáo cũng có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp, ở trong căn nhà đã xuống cấp từ lâu. Vừa qua, Ủy ban MTTQ huyện, xã đã trích từ quỹ "Vi người nghèo" 30 triệu đồng, các đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ thêm để bà xây dựng ngôi nhà rộng 30m² với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Bà Thân cho biết: Gia đình tôi được Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ "Vi người nghèo", cùng với anh em, họ hàng cho vay 40 triệu đồng để mua vật liệu; bà con trong thôn giúp đỡ ngày công nên đã xây dựng được nhà mới. Từ nay, gia đình tôi sẽ không còn lo lắng khi mưa gió, yên tâm lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống. Tôi mong có thêm nhiều gia đình được hỗ trợ để cuộc sống bớt khó khăn hơn.

Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Ấm áp những ngôi nhà đại đoàn kết

Từ đầu năm đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ quỹ "Vi người nghèo". Từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới những ngôi nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Ngoan, thôn Nam Huân Nam, xã Đình Phùng (Kiến Xương).

thành phố Thái Bình cho biết: Số tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo làm nhà ở tuy chưa nhiều song đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ của MTTQ, cộng đồng xã hội. Quá trình xây dựng nhà, MTTQ và các tổ chức thành viên tại cơ sở đã giám sát chất lượng, đảm bảo đúng ứng dụng kinh tế để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết xây mới được hỗ trợ 30 triệu đồng, với các gia đình hoàn cảnh khó khăn đó là một số tiền lớn; tuy nhiên, để nâng cấp, sửa chữa một căn nhà đã xuống cấp cần thêm nhiều nguồn hỗ trợ hơn nữa. Xuất phát từ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách", ban công tác mặt trận các khu dân cư đã đứng lên vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm cùng chung tay góp vào việc xây dựng, hỗ trợ ngày công sửa

đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 715 triệu đồng, sửa chữa 6 nhà với kinh phí 33 triệu đồng. Để việc hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà đại đoàn kết bảo đảm đúng đối tượng, MTTQ tỉnh đã cử cán bộ trực tiếp đến từng hộ nghèo, thăm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết xây mới được hỗ trợ 30 triệu đồng, với các gia đình hoàn cảnh khó khăn đó là một số tiền lớn; tuy nhiên, để nâng cấp, sửa chữa một căn nhà đã xuống cấp cần thêm nhiều nguồn hỗ trợ hơn nữa. Xuất phát từ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách", ban công tác mặt trận các khu dân cư đã đứng lên vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm cùng chung tay góp vào việc xây dựng, hỗ trợ ngày công sửa

chữa, xây mới các ngôi nhà được khang trang hơn. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho người nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở là một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều có chung một điểm đó là niềm vui nhân ái để tạo thêm động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về những kết quả tích cực của việc vận động quỹ "Vi người nghèo", vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp hỗ trợ người nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động các nguồn lực hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng đối tượng, tránh để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

TIẾN DAT